



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘ / ๑๐๒๔

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารกับทุกช่องทางได้ที่ [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 38/2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

## ข่าวผู้บริหาร

- ▶ กทม. เปิดผังสาริต 7 ขั้นตอน ซ่อมระบบพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19
- ▶ ปลัดกทม. เปิด “ตลาดนัดผลัดกันชม” ครั้งที่ 1 สร้างรายได้ชุมชน
- ▶ กทม. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดดาวดึงษาราม
- ▶ รับผิดชอบต่อขยะและถุงขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19 และเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับหน้ากาก

## ข่าวสำนักงานเขต

- ▶ บางกอกใหญ่และประเวศรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี
- ▶ บางแคและประเวศรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ▶ ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ▶ บางแคบริการเก็บขยะชิ้นใหญ่

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน การรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

## ข่าวผู้บริหาร

**กทม. เปิดผังสาริต 7 ขั้นตอน ซ้อมระบบพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19**

ผู้ว่าฯ อัศวิน โชว์สาริตบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นต้นแบบให้สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายในกทม. นำไปปฏิบัติ ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต ปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ

(25 ก.พ. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมการสาธิตการให้วัคซีนและประชาชน ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน โดยการสาธิตการให้วัคซีน กรุงเทพมหานครได้เชิญผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ 6 เขตที่ให้บริการวัคซีน โควิด-19 ในระยะแรก รวมทั้งสิ้น 16 โรงพยาบาล ได้แก่ 1. เขตจอมทอง ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลบางมด 2. เขตบางขุนเทียน ประกอบด้วย โรงพยาบาล พีเอ็มจี โรงพยาบาลนครธน และ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 3. เขตบางแค ประกอบด้วย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และ โรงพยาบาลบุญญาเวช 4. เขตบางบอน ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางปะกอก 8 และโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 5. เขตภาษีเจริญ ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางไผ่ โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2) และโรงพยาบาลพญาไท 3 6. เขตหนองแขม ประกอบด้วย โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม และโรงพยาบาลหลวงพ่อกวักกัณฑ์ ชูตินธร อุทิศ ร่วมชมการสาธิต เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

สำหรับวัคซีนโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับจากรัฐบาลในระยะแรก มีจำนวน 66,000 โดสเข็ม ซึ่งจะสามารถให้ประชาชนได้จำนวน 33,000 คน เนื่องจาก ต้องให้วัคซีนคนละ 2 โดสหรือ 2 เข็ม ในระยะเวลาห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์ โดยกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด-19 ระยะแรก ซึ่งมีวัคซีนจำนวนจำกัด ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 6,200 คน กำหนดให้วัคซีนในสัปดาห์แรก เพื่อเฝ้าสังเกตอาการหากมีอาการไม่พึงประสงค์สามารถให้การดูแลได้อย่างทันท่วงที จากนั้นสัปดาห์ที่ 2 จะให้วัคซีนแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการพยาบาลพอสมควร ซึ่งหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จะสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง จำนวน 800 คน กลุ่มต่อไป คือ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยง คือ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคเมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6. โรคเบาหวาน 7. โรคอ้วน ที่มีอายุ 18-59 ปี จำนวน 23,500 คน และกลุ่มสุดท้าย คือ ประชาชนทั่วไปและแรงงาน (อายุ 18-59 ปี) จำนวน 2,500 คน ทั้งนี้มีโรงพยาบาลที่จะร่วมให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 13 แห่ง

**7 ขั้นตอนสร้างความเชื่อมั่น รับวัคซีนปลอดภัย**

ทั้งนี้ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคนต้องวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 เป็นการลงทะเบียน (ทำบัตร) เพื่อยืนยันตัวตน ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง ชักประวัติ และลงนามใบยินยอมการรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 เข้ารับการฉีดวัคซีน จากนั้นขั้นตอนที่ 6 จะให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกรายนั่งพักรอสังเกตอาการจนครบ 30 นาที โดยได้จัดให้มีพื้นที่ปฐมพยาบาล แพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับการดูแลผู้ที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีน และมีการแนะนำวิธีการใช้ Line Official Account “หมอพร้อม” เพื่อติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน และรับการแจ้งเตือนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 รวมถึงผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน COVID-19 ทาง Line Official Account “หมอพร้อม” อีกด้วย ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบถามกลับบ้าน เจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการ ให้คำแนะนำ และออกใบนัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จากนั้นจะมีการแสดงผล Dash Board จาก Line Official Account “หมอพร้อม” แสดงการประเมินผลความครอบคลุมทุกกระบวนการบริการ การติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้รับ

สาธารณสุขฉีดวัคซีนเพื่อเป็นแนวทางให้สถานพยาบาลอื่น

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนถึงปัจจุบัน การฉีดวัคซีน COVID-19 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังในการควบคุมการแพร่ระบาด ที่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการเกิดอาการ ลดความรุนแรงของโรค รวมถึงลดอัตราการตายได้ จากการศึกษาพบว่า เมื่อประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนจะไม่ค่อยมีอาการรุนแรง ถือเป็นแนวทางป้องกันที่ดีแนวทางหนึ่ง และขณะนี้ประเทศไทยได้รับการส่งมอบวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชนแล้ว และจะทยอยได้รับการส่งมอบเป็นระยะๆ ต่อไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานคร ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีประชากรจำนวนมาก ประกอบกับมีพื้นที่เสี่ยงจำนวน 6 เขต การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับวัคซีน จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การซักซ้อมความเข้าใจ รวมถึงการสาธิตการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID - 19 ระยะที่ 1 ในวันนี้ จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลแห่งอื่น ๆ ได้ต่อไป

แพทย์แนะนำดื่มยาฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มสอง ณ สถานพยาบาลแห่งเดียวกัน

นพ.สุสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวถึงความพร้อมของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ว่า บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีประสบการณ์ในการฉีดวัคซีน แต่สิ่งที่ประชาชนต้องเตรียมคือ ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฉีดวัคซีน และลงเวลานัดหมาย เลือกโรงพยาบาลที่สะดวก เพื่อประหยัดเวลาในการรอคอย อย่างไรก็ตามหากไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า กรุงเทพมหานครได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม และทำการนัดหมายให้ ในการฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองควรไปฉีด ณ โรงพยาบาลเดียวกัน และเมื่อถึงวันนัดหมายฉีดวัคซีน ให้เตรียมร่างกายให้พร้อม รับประทานอาหารและดื่มน้ำตามปกติ มาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดหมาย หากมีไข้สามารถโทร.มาเลื่อนนัดได้

----- (ทีมข่าว...สปส./ปชส...สนพ. รายงาน)

### **ปลัดกทม. เปิด “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์” ครั้งที่ 1 สร้างรายได้ชุมชน**

(25 ก.พ. 64) เวลา 07.45 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์” ครั้งที่ 1 โดยมีนายชาติวี วัฒนเชจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตราชเทวี สำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักงานสุขภาพบาลและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเขตราชเทวี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ สวนหย่อมหน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตราชเทวีจัดกิจกรรม “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์” ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ราชเทวีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประสานผู้ประกอบการสินค้า OTOP สินค้า Bangkok Brand ผู้ประกอบการรายย่อย ในชุมชนพื้นที่เขตราชเทวี และผู้ประกอบการสินค้าธงฟ้า ร่วมออกจำหน่ายสินค้าและของดีชุมชน รวมจำนวน 24 ร้านค้า ทำการค้าบริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี ระหว่างเวลา 07.00-17.00 น.

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ และมีเจตนารมณ์อันดีในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่ จึงมอบหมายให้ทุกพื้นที่เขตจัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อเพิ่มช่องทางทำการค้าให้ชุมชนได้นำสินค้ามาจำหน่ายและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

----- (อรจรณชญาณ์...สปส. รายงาน)

**กทม. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดดาวดึงษาราม**

(25 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด เนื่องจากเกิดเหตุอัคคีภัยบ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 64 เวลาประมาณ 01.45 น. ส่งผลให้มีผู้ประสบภัยจำนวนมาก รวมผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 24 ครอบครัว โดยมีผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารเขตบางพลัด ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ วัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุอัคคีภัยในชุมชนวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด นำมาซึ่งความเดือดร้อนและความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน จึงได้มอบหมายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวันนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เป็นการช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 24 ครอบครัว รวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 111,000 บาท ทั้งนี้จากสถิติเพลิงไหม้ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต พบว่าเหตุอัคคีภัยมักเกิดขึ้นในชุมชน โดยในบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นแออัดจะส่งผลให้เพลิงสามารถขยายวงกว้างได้ง่ายและนำมาซึ่งความสูญเสียจำนวนมาก ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในการดูแลและป้องกันปัญหาอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สำหรับการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอัคคีภัย อาทิ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งสำรวจและติดตั้งประปาหัวแดง ตลอดจนขยายสถานีดับเพลิงและกู้ภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 50 เขต เพื่อให้การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

----- (อรรถชนัญญาณ์...สปส. รายงาน)

**รับมอบถังขยะและถุงขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19 และเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาที่หน้ากาก**

(25 ก.พ. 64) นายชาติวี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายวิรัตน์ มนัสสนิหวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รับมอบถังขยะแดงขนาด 120 ลิตร จำนวน 50 ใบ และถุงขยะสีแดง จำนวน 5,000 ถุง จากตามโครงการ “ชาวทูแยก...แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” จาก ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคณะ ณ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ซึ่งกรุงเทพมหานครจะส่งมอบถังขยะและถุงขยะดังกล่าวให้กับ Local Quarantine (LQ) และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

สำหรับถังขยะสีแดง เป็นถังแบบใช้เท้าเหยียบเพื่อเปิดฝาทิ้งขยะด้านบน ลดการสัมผัสตัวถังขยะ ส่วนถุงขยะสีแดงผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง InnoPlus ทนทาน แข็งแรง เหนียว ป้องกันความชื้น ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเม็ดพลาสติก ปลอดภัยในการจัดเก็บขยะ ทั้งนี้ทั้งถังขยะและถุงขยะดังกล่าวมีข้อความอธิบายการทิ้งขยะอย่างชัดเจน โดยใช้สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนมาที่หน้ากากอนามัย

----- (พิทักษ์นันท์...สปส. รายงาน)

**บางกอกใหญ่และประเวศรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี**

สำนักอนามัย ร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง หมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 3 เดือนขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

**เขตบางกอกใหญ่** วันที่ 8 มี.ค. 64 บริเวณชุมชนปรกอรุณ วันที่ 9 มี.ค. 64 วัดประดิไพเราะธรรม วันที่ 10 มี.ค. 64 วัดตึกวัด วันที่ 11 มี.ค. 64 วัดเจ้ามูล และวันที่ 12 มี.ค. 64 วัดท่าพระ ให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาล โทร. 0 2868 2481 ต่อ 5725-7 หรือแอดไลน์มาที่ @bangkokyai\_bkk

**เขตประเวศ** วันที่ 8 มี.ค. 64 บริเวณชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น และชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาล โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**บางแคและประเวศรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขต กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

**เขตบางแค** วันที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 07.00 น. จนแล้วเสร็จ บริเวณ ถ.กาญจนภิเษก (ฝั่งใต้) ตั้งแต่คลองบางอ้าย ถึงคลองภาษีเจริญ วันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. จนแล้วเสร็จ ถ.เพชรเกษม (ขาเข้า) ตั้งแต่เพชรเกษม 102/4 - เพชรเกษม 68 และเวลา 07.00 น. จนแล้วเสร็จ ถ.พุทธมณฑล สาย 2 (ฝั่งซอยเลขคู่) ตั้งแต่คลองบางไผ่ ถึงคลองบางเชือกหนัง วันที่ 4 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. จนแล้วเสร็จ ถ.เพชรเกษม (ขาออก) ตั้งแต่เพชรเกษม 41-69 วันที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 07.00 น. จนแล้วเสร็จ ถ.กาญจนภิเษก (ฝั่งเหนือ) ขาออก ตั้งแต่คลองบางเชือกหนัง ถึงคลองบางไผ่ และเวลา 06.00 น. จนแล้วเสร็จ ถ.กาญจนภิเษก (ฝั่งใต้) ทั้ง 2 ฝั่ง วันที่ 6 มี.ค. 64 เวลา 07.00 น. จนแล้วเสร็จ ถ.เพชรเกษม (ขาออก) ตั้งแต่ใต้ทางต่างระดับกาญจนฯ ถึงปากทางสาย 2 ตั้งแต่เพชรเกษม 41-69 และเวลา 06.00 น. จนแล้วเสร็จ ถ.บางแค (ฝั่งซอยเลขคู่) ตั้งแต่คลองบางอ้าย ถึงคลองหนองใหญ่ วันที่ 7 มี.ค. 64 เวลา 07.00 น. จนแล้วเสร็จ ถ.เพชรเกษม (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองขวาง - ซ.เพชรเกษม 98/1 ตั้งแต่ ซ.เพชรเกษม 102/4 - เพชรเกษม 68 และเวลา 14.00 น. จนแล้วเสร็จ ถ.บางแวก ตั้งแต่แยกตัด ถ.กาญจนฯ ถึงแยกตัด ถ.พุทธมณฑล สาย 2

**เขตประเวศ** วันที่ 3 มี.ค. 64 บริเวณมัสยิดกมลาลูอิสลาม ถ.อ่อนนุช ซ.65 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.38 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.บุษกร ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านราดหน้ายอดผัก ถึงตลาดราชพฤกษ์ ถ.สุขภาพิบาล 2 ซ.8 ถนนคูขนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่หน้าบริษัทไฟลิ่งไลน์ ถึงหน้าหมู่บ้านมณฑนา และถนนคูขนานมอเดิร์นเวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374 - 5

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 2 มี.ค. 64 บริเวณชุมชนชุมชน 2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.26 จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาล โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**บางแคบริการเก็บขยะชิ้นใหญ่**

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรม “จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่” ในวันที่ 7 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหมู่บ้านลิซล จึงขอความร่วมมือประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือน นำขยะมูลฝอย เศษวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุด มาวางหรือใส่ภาชนะรองรับไว้หน้าบ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตบางแคไปจัดเก็บแล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธี

----- (ปชส...เขตบางแค รายงาน)